

Số 37/KH-THPTND

Đắk Mil, ngày 26 tháng 2 năm 2024

KẾ HOẠCH

Phối hợp giáo dục đạo đức, đảm bảo An toàn giao thông, An ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội tại trường THPT Nguyễn Du với lãnh đạo xã Đắk Sắk năm 2024

Căn cứ thông tư liên tịch số: 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA, ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, cơ quan trường học, trường THPT Nguyễn Du, UBND xã Đắk Sắk thống nhất đề ra kế hoạch phối hợp trong việc giáo dục đạo đức, đảm bảo An toàn giao thông, An ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội tại trường THPT Nguyễn Du với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1- Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du và cán bộ chiến sĩ Công an, người dân xã Đắk Sắk nắm vững Thông tư liên tịch số: 34/2009/GD&ĐT-CA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2- Thực hiện mối liên hệ 3 môi trường “Gia đình - Nhà trường - Xã hội” trong công tác giáo dục toàn diện cho con em; phát huy vai trò, trách nhiệm của trường THPT Nguyễn Du, của UBND xã Đắk Sắk trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi xâm hại đến an ninh trật tự trong nhà trường. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để nảy sinh phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức học sinh, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học; Đảm bảo An toàn cho học sinh đến trường tham gia học tập;

3- Việc phối hợp giữa UBND xã và nhà trường phải được thực hiện thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng của mỗi đơn vị. Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm các quy định đề ra và giữ bí mật trong trao đổi thông tin; khi xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong trường học phải thận trọng, khách quan, tôn trọng ý kiến các bên và trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

II. Nội dung thực hiện:

1- Nhiệm vụ chung

- Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học và giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách học sinh là nhiệm vụ chung của trường

THPT Nguyễn Du, của các ban ngành đoàn thể mà đại diện là UBND xã Đăk Săk;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, các bậc phụ huynh, học sinh tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại trường học; thực hiện tốt An toàn giao thông đường bộ;

- Nội dung công tác phối hợp gồm: Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với những hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh;

- Trường THPT Nguyễn Du, UBND xã Đăk Săk có trách nhiệm phối hợp hoạt động trên nguyên tắc thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; khi xử lý, giải quyết vấn đề có liên quan đến học sinh, đến an ninh trật tự trường học cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1- Nhiệm vụ của Trường THPT Nguyễn Du:

- Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cho học sinh, lồng ghép giáo dục trong các môn học chính khóa có liên quan và trong sinh hoạt ngoại khóa. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhân cách, hành vi ứng xử văn hóa cho học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; từng bước hình thành ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy nhà trường ở học sinh. Không để học sinh bị kẻ xấu kích động, lôi kéo tụ tập vào các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho học sinh cũng như bảo vệ tài sản chung của nhà trường;

- Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND xã để triển khai và thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch phối hợp liên ngành nhằm làm trong sạch môi trường giáo dục, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện An toàn giao thông; tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Định kỳ chủ động tổ chức cuộc họp mời UBND xã trao đổi, nắm bắt tình hình và bàn biện pháp quản lý chặt chẽ người học trú tại địa phương cũng như ngoài địa bàn;

- Nêu cao vai trò của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên trong công tác quản lý, giáo dục học sinh trong nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ giám thị bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, với các phụ huynh trong BCH phụ huynh phụ trách địa bàn đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng, khai thác dịch vụ Internet, email, trang tin điện tử, trò chơi điện tử, điện thoại di động... quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng phương tiện giao thông, giờ giấc học tập của học sinh trong và ngoài

nhà trường nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc cúp tiết, bỏ học chơi game, tụ tập đi chơi, đi đá bóng ở sân cỏ nhân tạo và vi phạm về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội trong và ngoài nhà trường. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, mang hình thức cờ bạc vi phạm các quy định của Nhà nước ở địa phương;

- Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động phối hợp của Ban Giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục đạo đức, trật tự kỷ luật; bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học. Phối hợp với lực lượng Công an, với Hội PHHS trong công tác bảo vệ an toàn các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, tổ chức các phong trào, các lễ hội hàng năm trong nhà trường...

2.2-Nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân Xã Đắk Sắk:

- Cùng với nhà trường thường xuyên nắm bắt thông tin và trao đổi về những vấn đề có liên quan đến việc vi phạm An toàn giao thông, an ninh trật tự và việc tham gia các tệ nạn xã hội trong học sinh để có biện pháp chủ động phòng ngừa chung;

- Chỉ đạo Công an xã hỗ trợ trực tiếp và thường xuyên với nhà trường ổn định tình hình học sinh trong các giờ cao điểm (ra về) nhằm tránh ùn tắc giao thông và ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu lợi dụng đông người dụ dỗ học sinh sa vào tệ nạn;

- Phối hợp với Trường THPT Nguyễn Du tổ chức tuyên truyền trong học sinh về phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học đường để cho học sinh ký cam kết không vi phạm; đồng thời phối hợp để giải quyết và xử lý tình hình vi phạm về an ninh trật tự của học sinh trong và ngoài nhà trường;

- Phối hợp với Trường THPT Nguyễn Du nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm xâm nhập vào trường học; đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, trộm cắp tài sản học sinh, phá hoại tài sản nhà trường và các tệ nạn xã hội khác. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hàng quán, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, karaoke, các điểm trông giữ xe, đánh bi da...không lành mạnh làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và mất an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học. Kịp thời thông báo với nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh;

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban văn hóa xã...) xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tquan tâm xây dựng an ninh trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, nhằm tạo thế trận phòng chống tội phạm trong học đường. Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự cho cán bộ, giáo viên, học sinh để phòng chống tội phạm xâm nhập vào trường học;

- Phối hợp với nhà trường bảo vệ an toàn các kỳ thi học kỳ, thi quốc gia hàng năm, các lễ hội và các hoạt động khác (theo đề nghị của trường)...được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Du.

III. Tổ chức thực hiện:

1- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan đơn vị; trường THPT Nguyễn Du triển khai, các ngành hữu quan ký cam kết và thực hiện thống nhất theo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành đã nêu trong kế hoạch phối hợp.

2- UBND xã Đắk Sắk và trường THPT Nguyễn Du thường xuyên phối hợp để nắm tình hình an ninh trật tự tại nhà trường.

3- Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với tình hình mới.

Kế hoạch phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày hai bên thống nhất ký ban hành./.

TM. UBND XÃ ĐẮK SẮK
Chủ tịch

TM. TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
P. Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Ái Vi